

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG THỊ MAI, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà thương binh Lê Ngọc Đăng.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà bà Đồng Thị Nụ, vợ liệt sĩ.

toàn dân, toàn quân thực hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", cùng đồng chí, đồng đội... cùng lao động to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Bày tỏ xúc động và vui mừng trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, các thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công với cách mạng... tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, là tấm gương sáng, giáo dục con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

\* Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hưng Hà. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy;

Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đợi, thôn Phương La 2, xã Thái Phương, có chồng và con trai là liệt sĩ và thương binh nặng Lê Ngọc Đăng, thôn Phương La 1, xã Thái Phương.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các gia đình chính sách; bày tỏ biết ơn sâu sắc những đóng góp của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đợi và thương binh Lê Ngọc Đăng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình luôn ghi nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Vui mừng khi các gia đình chính sách đã từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng chí chúc mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đợi và thương binh Lê Ngọc Đăng luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, là tấm gương sáng, giáo dục con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí đề nghị cấp ủy,

chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo để gia đình người có công có cuộc sống tốt hơn.

Các gia đình chính sách bày tỏ xúc động, phấn khởi khi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đến thăm hỏi, động viên đồng thời khẳng định sẽ khắc phục mọi khó khăn, luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

\* Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Thái Bình. Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến thăm thương binh Vũ Văn Tinh, tổ 7, phường Hoàng Diệu và bà Đồng Thị Nụ, là vợ liệt sĩ ở tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thương binh, thân nhân liệt sĩ và các thành viên trong gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cống hiến to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tiếp tục truyền, giáo dục con cháu luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Đại diện thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cảm ơn sự quan tâm truyền xuyến của các cấp, các ngành trong tỉnh. Đây là nguồn động viên để các gia đình chính sách, người có công nỗ lực vươn lên, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

\* Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đi thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tại các địa phương trong tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách, người có công đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách đã trải qua nhiều hy sinh, mất mát để đất nước được thanh bình như ngày hôm nay. Các đồng chí mong muốn mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là những tấm gương sáng, vận động con cháu chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương ngày

càng đổi mới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo để các gia đình chính sách, đặc biệt là những gia đình chính sách neo đơn có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

\* Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Hồng Mũi tại xã Chí Hòa (Hưng Hà).

Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Hồng Mũi là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Đại đội 895, Đội 89 TNXP. Trong trận cứu tàu, cứu hàng, cứu người tại ga Núi Gôi ngày 20/8/1966, Tiểu đội trưởng Nguyễn Thị Hồng Mũi đã dũng cảm cùng đồng đội cứu hàng bị máy bay địch bắn cháy, chỉ sau khi cứu được

20 đồng đội thì kiệt sức và hy sinh. Tinh thần cứu tàu, cứu hàng của Đại đội 895 và hành động dũng cảm của liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mũi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ cả nước. Ghi nhận công lao và những cống hiến to lớn của Đại đội 895 và liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mũi, ngày 25/4/2013, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội 895 và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mũi.

Lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới gia đình liệt sĩ và mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Theo tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, ngoài các suất quà của trung ương, tỉnh đã trích ngân sách trên 52,3 tỷ đồng trao 87.318 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các huyện, thành phố, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức đi thăm, trao hàng chục nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Công bố quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thái Bình

Sáng ngày 26/7, Trường Đại học Thái Bình tổ chức công bố quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường, chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động và huy động nguồn lực cho trường. Hội đồng trường Trường Đại học Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 15 thành viên, gồm các đồng chí lãnh đạo nhà trường, công đoàn trường, đại diện một số khoa chuyên môn, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo quyết định, công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với bà Nguyễn Thị Kim Lý, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những thành tựu Trường Đại học Thái Bình đạt được trong thời gian



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027.

qua. Đồng chí đề nghị Hội đồng trường phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển nhà trường theo hướng tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tiến tới là trường đại học tự chủ theo lộ trình đã đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, nhất là

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt

là nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phần đầu của Trường Đại học Thái Bình trở thành cơ sở đào tạo uy tín trong khu vực và cả nước, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình.

TRẦN TUẤN

Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số cụm công nghiệp

Chiều ngày 26/7, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) An Ninh (phần mở rộng), huyện Tiên Hải; CCN Vũ Ninh (phần mở rộng), huyện Kiến Xương và CCN Phong Châu, huyện Đông Hưng. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN chủ trì cuộc họp.

Phần mở rộng của CCN An Ninh có diện tích 25ha và CCN Vũ Ninh có diện tích 37ha. Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL là doanh nghiệp đăng ký nghiên cứu, đề xuất đầu tư hạ tầng; tổng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng của 2 CCN này khoảng 373 tỷ đồng. CCN Phong Châu, huyện Đông Hưng có diện tích quy hoạch khoảng 70ha. Liên danh Công ty Cổ phần PLD Phú Lâm và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thăng Long đủ điều kiện để xuất dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn khoảng 781 tỷ đồng. Hiện nay, các doanh nghiệp đã hoàn thiện các thành phần hồ sơ dự án; trong đó đã xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, lộ trình đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, có phương án bảo vệ môi trường, tiến độ thu hút dự án thứ cấp vào sản xuất lắp đặt diện tích đất công nghiệp và công tác an sinh xã hội của dự án.

Sau khi nghe các doanh nghiệp báo cáo kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật từng CCN, các thành viên Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN đã thảo luận làm rõ tính khả thi của dự án, công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng của dự án

đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và giải quyết việc làm cho người dân; góp ý cụ thể lộ trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phương án xây dựng hạ tầng giao thông và đánh giá năng lực đầu tư của doanh nghiệp...

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm cho nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL đủ điều kiện được lựa chọn là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng CCN Vũ Ninh và CCN An Ninh; Liên danh Công ty Cổ phần PLD Phú Lâm và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thăng Long đủ điều kiện được lựa chọn là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Phong Châu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN thống nhất giao Sở Công Thương rà soát lại hồ sơ và đề nghị các nhà đầu tư hoàn thiện theo đúng quy định. Các doanh nghiệp sau khi được UBND tỉnh chấp thuận là nhà đầu tư hạ tầng cần sớm triển khai đầu tư, có phương án bảo vệ môi trường cụ thể, bảo đảm tiến độ thời gian xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung để đủ điều kiện thu hút nhà đầu tư thứ cấp, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đúng tiến độ để ra. UBND các huyện phối hợp với nhà đầu tư sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng; tư vấn, lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp có công nghệ cao, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước vào hoạt động trong các CCN nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng dự án.

KHẮC QUẢN

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 99,47%

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thông qua kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh dự kiến đạt 99,47%,

trong đó khối trường THPT là 99,7%, khối trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên là 97,67%. Bên cạnh đó, Thái Bình đứng thứ

10 toàn quốc có nhiều thí sinh đạt điểm 10 với 173 điểm, trong đó môn Vật lý có 9 điểm 10, xếp thứ 4; môn Hóa học có 8 điểm 10, xếp thứ 5; môn Giáo dục

công dân có 103 điểm 10, xếp thứ 6; môn Sinh học có 1 điểm 10 (toàn quốc chỉ có 5 điểm 10 môn Sinh học). Theo xếp hạng ở một số khối thi, điểm trung bình khối A00 và khối B00 của Thái Bình xếp thứ 13 toàn quốc, khối D00 xếp thứ 15 toàn quốc.

ĐẶNG ANH